



## ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ตามที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ได้ดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ถ้ามีการร้องอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเนื่องจากเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยเทศบาลเมืองบ้านหมี่ภายในระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุผลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น โดยจะมีหนังสือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรีก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ท.จ.ลพบุรี กำหนด ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเวลาสองปี จึงจะสามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนในอันดับ ศศ.๑ และต้องอยู่ปฏิบัติราชการในเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จึงสามารถโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย)  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
 ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
 แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	คะแนนประเมิน				ผลการ คัดเลือก	หมายเหตุ
			ภาค ก	ภาค ข	ภาค ค	รวม		
๑	นางสาวศิริลักษณ์ แก้วชา	ครูผู้ช่วย (สาขาวิชาพลศึกษา)	๘๘	๙๒	๙๒.๕	๒๗๒.๕๐	ผ่าน	ลำดับที่ ๑
๒	นายวสันต์ อุดละสืบ	ครูผู้ช่วย (สาขาวิชาพลศึกษา)	๘๔	๙๑	๙๐	๒๖๕.๐๐	ผ่าน	ลำดับที่ ๒